

**รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง**  
**สมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐**  
**วันอังคาร ที่ ๑๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐**  
**ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง**

ผู้มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายบุญนะ ตามล	ประธานสภา อบต.เมืองจัง	บุญนะ ตามล	
๒	นายบุญธรรม แสندวงแก้ว	รองประธานสภา อบต.เมืองจัง	บุญธรรม แสندวงแก้ว	
๓	นายศิลปศาสตร์ สมฤทธิ์	เลขานุการสภา อบต.เมืองจัง	ศิลปศาสตร์ สมฤทธิ์	
๔	นายทัศน หาดพรม	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑	ทัศน หาดพรม	
๕	นางสุภาภรณ์ รุ่งเรือง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒	สุภาภรณ์ รุ่งเรือง	
๖	นายณรงค์ ว่างินทร์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓	ณรงค์ ว่างินทร์	
๗	ว่าที่ ร.ต. เอกชัย ท้าวหน่อ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓	เอกชัย ท้าวหน่อ	
๘	นางธัญญารัตน์ ปัญญา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔	ธัญญารัตน์ ปัญญา	
๙	นายพิทยา วิชัยยา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕	พิทยา วิชัยยา	
๑๐	นางสันต์ฤทัย แก้วใส	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕	สันต์ฤทัย แก้วใส	
๑๑	นายชเนรินทร์ บัวผัน	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖	ชเนรินทร์ บัวผัน	
๑๒	นายวิฑูร วรรณศิริภพ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗	วิฑูร วรรณศิริภพ	
๑๓	นายอนันต์ สุริยศ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗	อนันต์ สุริยศ	
๑๔	นางละเอียด เตชะเสนา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘	ละเอียด เตชะเสนา	
๑๕	นายรุ่ง อินต๊ะวงศ์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙	รุ่ง อินต๊ะวงศ์	
๑๖	นางระเบียบ กะรัตน์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙	ระเบียบ กะรัตน์	
๑๗	นางบุญทุม สุขใจ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐	บุญทุม สุขใจ	
๑๘	นายอำนาจ สงคราม	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐	อำนาจ สงคราม	
๑๙	นายประสิทธิ์ สุริยา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑	ประสิทธิ์ สุริยา	
๒๐	นางจำเนียร ม้าแก้ว	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑	จำเนียร ม้าแก้ว	

ผู้ไม่มาประชุม - ๑. นางประกอบ ไชยชนะ

๒. นายอภิวัฒน์ สอดสี

## ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสำรวย ผัดผล	นายก อบต. เมืองจิ่ง	สำรวย ผัดผล	
๒	นายม้าย สงคราม	รองนายก อบต. เมืองจิ่ง	ม้าย สงคราม	
๓	นางธัญญาพันธ์ สุขนันทพงศ์	นักวิเคราะห์นโยบายฯ	ธัญญาพันธ์ สุขนันทพงศ์	
๔	นางเกษรา สารัตนะ	ผอ.กองการศึกษา	เกษรา สารัตนะ	
๕	นายเฉลิมชนม์ จัมนันใจ	ปลัดอำเภอ	เฉลิมชนม์ จัมนันใจ	

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายศิลปศาสตร์ สมฤทธิ์ เลขาธิการสภาฯ

ตรวจองค์ประชุม เมื่อครบองค์ประชุม จึงเสนอให้ประธานสภาฯกล่าวเปิดการประชุม  
สภาตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

นายบุญนะ ตามล ประธานสภาฯ

ก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุม ขอเชิญเลขาธิการสภาฯ ได้อ่านประกาศสภาองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลเมืองจิ่ง และระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบ

นายศิลปศาสตร์ สมฤทธิ์ เลขาธิการสภาฯ

อ่านประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจิ่ง และระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุม  
ทราบ และเชิญประธานสภาฯดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

#### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายบุญนะ ตามล ประธานสภาฯ

๑.นางประกอบ ไชยชนะ สมาชิกสภาฯหมู่ ๖ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากหมอนัด  
ที่ โรงพยาบาลน่าน

๒.นายอภิวัฒน์ สอดสี ได้เดินทางไปทำธุระที่ต่างจังหวัด ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จึงขอ  
อนุญาตแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

#### ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ที่ ๒ ครั้งที่ ๑

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

นายบุญนะ ตามล ประธานสภาฯ

รายงานการประชุมสภาฯเลขาธิการสภาฯ ได้ถ่ายเอกสารแจกให้แก่สมาชิกสภาฯทุกท่านไป  
แล้ว และรายงานการประชุมก็ได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแล้ว มี  
สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  
สภาฯ สมัยวิสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ วันจันทร์ ที่ ๑๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ครบ  
ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมฯ ด้วยคะแนนเสียง ๑๘ เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง ไม่  
เห็นชอบ - เสียง

#### ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องญัตติเสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑ กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๐ และวันเริ่มประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป

## นายบุญนะ ตามล ประธานสภาฯ

การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง ซึ่งตามระเบียบฯจะต้องมีการกำหนดสมัยประชุมในการประชุมสภา สมัยแรกของปีนั้น ๆ ก็ขอเชิญทางเจ้าหน้าที่ ครับ

นางธัญญพันธ์ สุขนันทพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภา อบต. ที่เคารพทุกท่าน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๒ การประชุม ข้อ ๒๑ ได้กำหนดไว้ว่า “การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี ..... ” สำหรับปีที่ผ่านมา เราได้กำหนดการประชุมสภาสามัญ ครั้งที่ ๓ ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๖ - ๓๐ มิ.ย. เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสามปี แต่เนื่องจากได้มีหนังสือสั่งการด่วนที่สุด ที่มท๐๘๑๐.๒ /ว๐๖๐๐ ลว ๒๙ ม.ค. ๕๙ เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจกปฏิทินการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดให้ขั้นตอนการปฏิบัติของผู้บริหารท้องถิ่นดำเนินการพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (กรณี อบต. เสนอร่างแผนฯต่อสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบก่อน แล้วจึงเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้) ภายในเดือนพฤษภาคม ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนกำหนดการประชุมสภาสามัญครั้งที่ ๓ จากที่กำหนดในช่วงเดือนมิถุนายน เป็นเดือนพฤษภาคม

ที่ประชุม มีมติให้กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ดังต่อไปนี้

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๐

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ และ

ประชุมสภาฯ สมัยแรกของปีถัดไป ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๓.๒ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบการดำเนินการตามโครงการขยายผลโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ ๑๕ อำเภอ ตามแผนปฏิรูปราชการ ประจำปี ๒๕๖๐ กิจกรรมส่งเสริมการปลูกไม้ผลเศรษฐกิจสร้างรายได้ เพื่อลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมบ้านห้วยคำ หมู่ ๑๑ ตำบลฝายแก้ว และบ้านสบยาว หมู่ ๗ ตำบลเมืองจัง

นายเฉลิมชนม์ จิมนันใจ ปลัดอำเภอภูเพียง

เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารฯที่เคารพ สืบเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ทางจังหวัดได้พิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนโครงการของหมู่บ้าน ขยายผลโครงการปิดทองหลังพระฯ ในพื้นที่ของอำเภอภูเพียง ซึ่งมีพื้นที่หมู่บ้านที่ดำเนินการอยู่ทั้งสองหมู่บ้าน ในเขตอำเภอภูเพียง ในกิจกรรมในเรื่องของการส่งเสริมการปลูกไม้ผลเศรษฐกิจ เพื่อสร้างรายได้และลดพื้นที่ เพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยว ซึ่ง ณ เวลานี้ โครงการที่จังหวัดได้แจ้งอนุมัติโครงการมานี้ ได้มีการแจ้งขอสั่งการในเรื่อง ของการดำเนินการว่า ก่อนที่อำเภอจะดำเนินการให้ตรวจสอบพื้นที่ว่า อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน ไหน ถ้าหากว่าจะต้องมีการขออนุญาตเข้าดำเนินการจากเจ้าของพื้นที่ที่จะต้องดำเนินการให้ถูกต้อง ก่อนที่จะ ดำเนินการ จึงเป็นที่มาของการนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง เพราะพื้นที่ กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ ซึ่งเป็นพื้นที่ทำกิน (ไร่ข้าวโพด) ของพี่น้องชาวบ้าน แต่จากการตรวจสอบ มีเอกสารสิทธิ์ ดังนั้น การที่จะดำเนินการขออนุญาตขอใช้พื้นที่จากทางหน่วยงานกรมป่าไม้ มีแนวทางและข้อ ปฏิบัติที่จะต้องดำเนินการ คือมีเอกสารที่ประกอบคำขอโดยเฉพาะจะต้องมีหนังสือแสดงว่าได้รับความ เห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดำเนินการในโครงการฯนี้ ใน หมู่บ้านเป้าหมาย จึงเป็นที่มาของการนำเรื่องนี้มาขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง ซึ่งในรายละเอียดจะขอเรียนว่า ไม่ใช่เป็นการพิจารณาเห็นชอบว่า จะให้เข้าใช้พื้นที่หรือไม่ ซึ่งอันนี้เป็นอำนาจ หน้าที่ของทางสำนักงานป่าไม้ แต่เป็นการเห็นชอบที่จะให้ดำเนินการโครงการฯในพื้นที่ของบ้านสบยาว โดย กิจกรรมจะเป็นการสนับสนุนในเรื่องของพันธุ์ไม้ ตามที่ทางหมู่บ้านมีความประสงค์ ซึ่งรายละเอียด อยากรู้ ทางการสมาชิกสภาฯของบ้านสบยาวได้นำเสนอรายละเอียดต่อไป ครับ

นายวิฑูร วรยุทธภพ สมาชิกสภาหมู่ ๗

เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารฯที่เคารพ สืบเนื่องจากอำเภอภูเพียง ได้เล็งเห็นความสำคัญของพื้นที่ของบ้านสบยาว ที่เป็นปัญหาสะสมมานานกรณีของการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ซึ่ง แก้ไขโดยปลูกพืชหลากหลายและเป็นไม้ผล โครงการนี้ชาวบ้านสบยาวอยากจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดการ ปลูกข้าวโพด หันมาปลูกพืชผสมผสานและไม้ผลมากยิ่งขึ้น ในปัจจุบันข้าวโพดไม่เพียงทำลายสภาพสิ่งแวดล้อม ยังทำให้เป็นหนี้สินมากขึ้นด้วย ดังนั้นทางอำเภอและหมู่บ้านสบยาวจึงเห็นตรงกันที่จะปลูกพืชยืนต้น เพื่อใน อนาคตจะมีอาชีพที่แน่นอนรองรับให้แก่ชุมชน ต่อไป ทางหมู่บ้านจึงเห็นชอบโครงการฯนี้ โดยได้ดำเนินการไป

บางส่วนแล้วเป็นการปลูกไม้ผลประเภทลำไย และมะม่วง จึงขอเสนอเป็นข้อมูลเบื้องต้นไว้เพื่อให้สภาฯ ได้พิจารณาต่อไป ครับ

นายบุญนะ ตามล ประธานสภาฯ

ครับ โครงการนี้ถือว่าเอื้อประโยชน์ให้กับพี่น้องตำบลเมืองจิ่ง ต้องขอขอบคุณทางอำเภอที่เป็นผู้ประสานโครงการฯร่วมกับคณะผู้บริหารฯ รวมถึงหน่วยงานต้นสังกัดของโครงการฯนี้มาด้วยดีตลอด เป็นเรื่องที่ดีกับบ้านสบยาว เพื่อบูรณาการในด้านอาชีพให้ครอบคลุมหลายด้าน เพื่อให้การปลูกพืชเชิงเดี่ยวลดลง และก็เป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไป ครับ ในวาระขอความเห็นชอบเพื่อให้เข้ามาดำเนินการตามโครงการฯโดยสมบูรณ์ และหากว่าไม่มีท่านใดจะอภิปรายเป็นอย่างอื่น ผมก็ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่าน ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการดำเนินการตามโครงการขยายผลโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ ๑๕ อำเภอ ตามแผนปฏิรูปราชการ ประจำปี ๒๕๖๐ กิจกรรมส่งเสริมการปลูกไม้ผลเศรษฐกิจสร้างรายได้ เพื่อลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมบ้านห้วยคำ หมู่ ๑๑ ตำบลฝายแก้ว และบ้านสบยาว หมู่ ๗ ตำบลเมืองจิ่ง ครับ

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๑๘ เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง

๓.๓ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง จากเดิม โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาดปิด หมู่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๗๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร เปลี่ยนเป็น โครงการขยายท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ ๑๐ ปริมาณความยาว ๘๔๖ เมตร (แผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ หน้า ๖ ลำดับที่ ๗ )

นายอำนาจ สงคราม สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑๐

เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารฯที่เคารพ เนื่องจากการประชาคมแผนฯที่ผ่านมา ได้กำหนดให้โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำข้างถนนทางหลวงชนบท เป็นอันดับที่ ๑ สาเหตุในช่วงหน้าฝนจะมีน้ำท่วมขังทำให้ประชาชนมีความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็น และเป็นที่อาศัยของยุง ทางหมู่บ้านจึงมีความประสงค์ที่จะดำเนินการก่อสร้างใหม่ แต่หลังจากที่ได้แจ้งขออนุญาตต่อสำนักงานทางหลวงชนบทที่รับผิดชอบ ได้รับแจ้งว่าจะต้องทำตามแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงชนบท ซึ่งใช้งบประมาณสูงกว่าทางแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบล และสำนักงานทางหลวงชนบท ได้แจ้งว่า สำนักงานฯมีแผนฯที่จะปรับปรุงบริเวณดังกล่าวอยู่แล้ว โดยใช้งบประมาณฯของทางสำนักงานทางหลวงชนบทเอง ดังนั้น จึงเป็นสาเหตุที่ทางหมู่บ้านจะขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการฯดังกล่าว เพื่อไปดำเนินการแก้ไขในเรื่องของระบบประปาที่

ได้ดำเนินการช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา จากที่ดำเนินการเชื่อมต่อกับของเดิมทำให้เกิดปัญหาเพราะใช้มานานแล้ว ทางหมู่บ้านจึงมีความประสงค์ที่จะใช้งบประมาณในส่วนนี้ไปแก้ไข เพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วย สำหรับงบประมาณก็คงจะเป็นไปตามเดิม จึงขอความอนุเคราะห์ต่อทางสภาฯ ช่วยผ่านความเห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ครับ

#### นายบุญนะ ตามล ประธานสภาฯ

ครับ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงหรือการโอนงบประมาณโดยเฉพาะในส่วนของงบลงทุน (ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) เป็นอำนาจของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งกรณีนี้ จริงๆแล้วเป็นเรื่องของการดำเนินการในส่วนของแต่ละหมู่บ้าน เมื่อเห็นสมควรที่จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรายละเอียดใดๆก็ตาม ในส่วนของสมาชิกสภาฯก็จะให้เป็นไปตามทางหมู่บ้านพิจารณาถ้อยแถลงแล้ว ครับ ในช่วงนี้ ไม่ทราบว่าจะมีทราบว่าจะมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ขอเชิญครับ

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ผมจะขอให้ที่ประชุมสภาฯได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง จากเดิม โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด หมู่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๗๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร เปลี่ยนเป็น โครงการขยายท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ ๑๐ ปริมาณความยาว ๘๔๖ เมตร (แผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ หน้า ๖ ลำดับที่ ๗ )

ที่ประชุม มีมติให้ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๑๘ เสียง ไม่ออกความเห็น ๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง

#### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

##### ๔.๑ เรื่องผลการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานการบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ

๒๕๖๐

นางธัญญาพันธ์ สุขนันตพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ

เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้บริหารฯที่เคารพ สืบเนื่องจากคณะกรรมการกระจายอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(กกถ.) ได้จัดทำเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์กำหนดแนวทางการส่งเสริมศักยภาพในการจัดบริการสาธารณะฯ และจัดแบ่งภารกิจระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ซึ่งในส่วนของข้อมูลดังกล่าวทางอบต.เมืองจิ้ง ได้จัดทำการประเมินตนเองเรียบร้อยแล้ว โดยใช้ข้อมูลของปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จึงขอเรียนให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

เมืองจันทราบ ในเกณฑ์ตัวชีวิต มี ๘ ด้าน คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านผังเมือง ด้านสาธารณสุข บริการสังคมและคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา ด้านจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การส่งเสริมอาชีพ การท่องเที่ยวและการลงทุน ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้านและโบราณสถาน ซึ่งมีภารกิจตามเกณฑ์ชีวิตทั้งหมด ภารกิจหลัก ๒๐๔ ภารกิจ และภารกิจเสริม ๕๕ ภารกิจ และเพื่อความสะดวก ทางอบต.เมืองจันทราบได้นำข้อมูลดังกล่าวลงในเว็บไซต์อบต.([www.maungchang.go.th](http://www.maungchang.go.th)) จึงนำเรียนทุกท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ขอขอบคุณ

ที่ประชุม รับทราบ

## ๔.๒ เรื่องงานทกเป็ง ไหว้สาพระธาตุแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๖๐

นายม้าย สงคราม รองนายก อบต.เมืองจันทราบ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ จากที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมที่วัดแช่แห้ง เกี่ยวกับกำหนดการงานทกเป็ง ปีนี้ทางวัดได้กำหนดวันที่ ๖ - ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๐ กิจกรรมต่างๆเหมือนปีที่ผ่านมา ที่แรกคณะผู้บริหารฯในระดับตำบลได้มีมติว่าจะไม่มีการแข่งขันเกี่ยวกับขบวนต่างๆ แต่จะมีการจัดขบวนไปตำบลละ ๕ ขบวน แต่ในที่ประชุมไม่เห็นด้วยเพราะถ้าไม่มีกฎระเบียบแต่ละตำบลก็จะไปแบบเล็กๆไม่เหมาะสมกับงานระดับจังหวัด ที่ประชุมจึงได้มีมติใหม่ว่า ให้มีการแข่งขันเหมือนเดิมทั้ง ๗ ตำบล ซึ่งแต่ละตำบลจะได้เงินอุดหนุนตำบลละ ๑ หมื่นบาท รางวัลที่ประกวดรางวัลที่ ๑ เป็นเงิน ๑ หมื่นบาท รางวัลที่ ๒ เป็นเงิน ๘ พันบาท และรางวัลที่ ๓ เป็นเงิน ๕ พันบาท สำหรับตำบลเมืองจันทราบถูกจัดขบวนอยู่ลำดับที่ ๖ โดยปีนี้จะเป็นกรณีพิเศษ คือในวันที่ ๗ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จมาเพื่อทรงเปิดงานเดินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ทรงร่วมเสด็จพระราชดำเนินตั้งแต่ช่วงเมือง มาถึงวัดพระธาตุแช่แห้ง ซึ่งกำหนดการพระองค์ท่านจะมาถึงประมาณ ๕ โมงครึ่ง (ตีห้าครึ่ง)จึงอยากจะเชิญชวนพสกนิกรและข้าราชการต่างๆที่ประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมให้ไปแจ้ง สำหรับรายละเอียดรอให้ชัดเจนแล้วจะแจ้งมาอีกครั้ง

นางเกษรา สารัตนะ ผอ.กองการศึกษา

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯและคณะผู้บริหารฯที่เคารพ ในปีนี้ทางสภาวัฒนธรรมตำบลได้เข้าร่วมโดยในส่วนของวันที่ ๖ มี.ค. ๖๐ จะมีงานเพิ่มขึ้นมาเสริมคืองานเวียงภูเพียงแช่แห้ง เฉพาะในวันที่ ๖ มี.ค. วันเดียว ซึ่งในงานจะมีการจัดขบวนให้แต่ละตำบลนำศิลปหัตถกรรมไปร่วมในงานบริเวณวัดแช่แห้ง ในส่วน

ของตำบลเมืองจั่ง ได้ประสานกลุ่มหัตถกรรมการทำหวายของบ้านหมู่ ๕ เข้าร่วม ซึ่งได้ตอบรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้แล้ว นอกจากนั้นจะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำหวายเป็นไว้นิล เพื่อให้ผู้ที่เข้าไปเที่ยวชมได้ทราบถึงวิธีการทำหวาย รวมทั้งจะมีการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ ในส่วนของกิจกรรมงานหกเป็ง คงจะต้องประชุมเตรียมงานอีกครั้งหนึ่ง เพื่อกำหนดในรายละเอียด โดยจะแจ้งให้ทราบหลังจากที่ได้ประสานกับฝ่ายบริหารเรียบร้อยแล้ว

#### ๔.๓ เรื่องชี้แจงความคืบหน้าโครงการที่ได้ดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสม ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ ๒/๒๕๕๙

นายสำรวย ผัดผล นายกอบต. เมืองจั่ง

เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน ในส่วนของการดำเนินการโครงการที่ได้จ่ายขาดเงินสะสมในการประชุมครั้งที่ผ่านมานั้น ได้แบ่งการพิจารณาออกเป็น ๒ ประเภท คือ ประเภทแรกเป็นการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อไปสมทบกับงบประมาณที่สนับสนุนจากรัฐบาล ตามมติรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ในส่วนนี้ ทราบว่าได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมในระดับจังหวัดแล้ว เพียงแต่จะต้องรอหนังสือสั่งการที่ชัดเจนจากกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง ในการอนุมัติงบประมาณที่จะสมทบจากทางรัฐบาลดังกล่าวฯ ประเภทที่ ๒ เป็นงบประมาณที่อยู่ในอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจั่งโดยตรง กำลังอยู่ในขั้นตอนการปรับประมาณการให้เป็นปัจจุบันอยู่ มีทั้งสิ้น ๔ โครงการ คือ โครงการถนนปลอดภัย เป็นเงิน ๘๖,๘๐๐ บาท, โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานห้วยจำโฮงหมู่๙ เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท, โครงการซ่อมแซมท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเมืองจั่งใต้ (ในเขตพื้นที่บ้านเมืองจั่งเหนือ) เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท, และโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ชุดบ่อน้ำดิบพร้อมระบบสูบน้ำ) เป็นเงิน ๑๒๓,๘๐๐ บาท ครับ

นายประสิทธิ์ สุริยา สมาชิกสภาหมู่๖

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารฯ ที่เคารพ อยากสอบถามในเรื่องของการที่จะได้รับสมทบในส่วนของรัฐบาลว่า เป็นการสมทบอย่างไร ในแต่ละโครงการ ครับ

นายศิลปศาสตร์ สมฤทธิ์ เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารฯ ที่เคารพ ในส่วนของการสมทบที่รัฐบาลจะต้องสนับสนุนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง จะได้รับสมทบงบประมาณจำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น



จะต้องจ่ายขาดเงินของตัวเองไม่น้อยกว่านี้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจันท์ได้จ่ายขาดเงินสะสมในส่วนขอสมทบนี้จำนวนทั้งสิ้น ๑,๘๓๓,๒๐๐ บาท และการขอสมทบจากรัฐบาลแบ่งสัดส่วน ดังนี้ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านตำบลเมืองจันท์ ขอสมทบจากรัฐบาล จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท, โครงการปรับปรุงและขยายเขตประปาหมู่บ้าน ขอสมทบจากรัฐบาล จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท, โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลเมืองจันท์ ขอสมทบจากรัฐบาล จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาทและโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ตำบลเมืองจันท์ ขอสมทบจากรัฐบาล จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ครับ

#### ๔.๔ เรื่องประชาสัมพันธ์การใช้เงินเหลือจ่ายจากโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ บ้านสบยาว หมู่๗

นายสำรวย ผัดผล นายก อบต.

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯที่เคารพ ขออนุญาตแจ้งให้ทราบถึงปัญหาการดำเนินการตามงบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าว ซึ่งมีงบประมาณเหลือจ่ายอยู่ประมาณ ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (เป็นกรณีตกลงราคา) ซึ่งหลังจากที่ได้ประสานไปยังผู้รับจ้างเดิมแล้ว บอกว่า ปัจจุบันราคายางได้สูงขึ้นเกือบเท่าตัว ไม่สามารถจะทำได้ อีกประการคือเครื่องจักรที่จะดำเนินการย้ายไปที่อื่นแล้ว จึงมีความประสงค์ที่จะขอปรับราคาให้เป็นปัจจุบัน แต่งบประมาณดังกล่าวเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ประมาณการอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน) จึงเป็นเรื่องน่ากังวลว่า ถ้าไม่สามารถหาผู้รับจ้างมาดำเนินการได้ งบประมาณก็อาจจะตกไป ทั้งนี้จะต้องเร่งทำสัญญาให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม จึงอยากจะขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯเพื่อประชาสัมพันธ์ในการหาผู้รับจ้างที่สนใจ นอกเหนือจากที่พัสดุจะได้ดำเนินการในเรื่องเอกสารเพื่อหาผู้รับจ้างตามระเบียบที่ควรปฏิบัติ ต่อไป ครับ

#### ๔.๕ เรื่องการไปศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจันท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๐

นางธัญญาพันธ์ สุขนันตพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯและคณะผู้บริหารฯ วันนี้ได้นำเรื่องขอการไปศึกษาดูงานฯ มาสอบถามสภาฯถึงความพร้อมและกำหนดเวลาที่จะไป ซึ่งทางสำนักปลัดฯหาช่วงเวลาสำหรับที่จะไป

ประมาณช่วงเดือนมีนาคม คือช่วงที่ ๑ วันที่ ๖ - ๑๐ มีนาคม, ช่วงที่ ๒ วันที่ ๑๗ - ๒๔ มีนาคม, ช่วงที่ ๓ วันที่ ๒๕ - ๓๑ มีนาคม ๖๐ จึงอยากจะนำเรียนที่ประชุมเพื่อกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม ต่อไป

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบการไปศึกษาดูงาน ในช่วงวันที่ ๑๗ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐

#### ๔.๖ จดรับซื้อยางพารา ของตำบลเมืองจิ่ง

นายชณรินทร์ บัวผัน สมาชิกสภาหมู่ ๖

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาและคณะผู้บริหารฯที่เคารพ วันนี้อยากจะนำเรื่องจดรับซื้อยางพารามาแจ้งที่ประชุม เนื่องจากผู้กรีดยางในตำบลเมืองจิ่ง มีจำนวนมากขึ้น ล่าสุดได้นำไปขายที่ลานข้าวโพดของเสี่ยสุเทพ ม.๗ น้ำหนักยางประมาณ ๒๐ ตัน การไปซื้อยางในที่เอกชนเป็นการรบกวนการทำธุรกิจ จึงได้มาซื้อยางที่ถนนดำ-บ้านหมู่ ๖ ก็มีปัญหาเรื่องการสัญจรไปมา สมาชิกกรีดยางตำบลเมืองจิ่งซึ่งมีทุกหมู่บ้าน ก็มีความเดือดร้อนในเรื่องจดรับซื้อยาง ตอนนี้นำไปจดรับซื้อบ้านหมู่ ๑๑ ตรงทางเข้าบ้านหาดผาหมู แต่ยังไม่ได้ตกลงในเรื่องค่าใช้จ่ายสถานที่ใช้ที่หมู่ ๗ ก็เสียค่าบำรุง ๑,๐๐๐ บาท) ทำเดือนละ ๒ ครั้ง ทั้งปีก็เสียค่าใช้จ่ายมากอยู่ ถ้าได้มีข้อตกลงชัดเจน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจิ่ง คงจะต้องไปสร้างอาคาร รวมถึงเตรียมพื้นที่ต่างๆ สำหรับวันนี้ ขอแจ้งเพื่อเป็นหลักฐานในการนำเรื่องเข้าหารือในที่ประชุมสภาฯ และเป็นประโยชน์ในการทำแผนพัฒนาต่อไป ครับ

นายบุญนะ ตามล ประธานสภาฯ

ครับ ไม่ทราบว่า ณ ปัจจุบันมีผู้กรีดยางพารา ได้นำยางมาขายจำนวนมากน้อยแค่ไหน เพียงไร

นายชณรินทร์ บัวผัน สมาชิกสภาหมู่ ๖

สำหรับการซื้อ-ขายยางเวลานี้ มีประมาณ ๔๐ ราย ขายครั้งหนึ่ง เป็นเงินประมาณ ๖ - ๗ แสนบาท/๑๕ วัน

นายสำรวย ผัดผล นายก อบต. เมืองจิ่ง

เกษตรกรผู้ปลูกยางของตำบลเมืองจิ่ง น่าจะอยู่ที่ประมาณ ๒๐๐ รายกว่าๆ ถ้านับเป็นต้น น่าจะประมาณ ๓๕,๐๐๐ กว่าๆ ช่วงนี้เกษตรกรที่กรีดยางน่าจะอยู่ประมาณ ๑ ใน ๓ ก็ถือว่าเป็นสิ่งดีที่มีการวางแผนในเรื่องจดรับซื้อยาง เพราะจำนวนผู้กรีดยางมีมากขึ้นถึง ๕๐ % ก็จะทำให้เกิดปัญหาจดรับซื้อได้

#### ๔.๗ เรื่องชี้แจงการดำเนินงานวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐

นายม้าย สงคราม รองนายก อบต.

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯและคณะผู้บริหารฯ ในงานวันเด็กที่ผ่านมา ได้ยกยอดมาจากปี ๕๙ จำนวน ๗,๔๐๖ กว่าบาท ได้นำไปใช้จ่ายเป็นค่าอาหาร น้ำหวานและน้ำแข็ง ทั้งหมด สำหรับเงินที่ได้รับบริจาคในปีนี้ จำนวน ๙,๑๐๐ บาท และมีรายจ่าย ๕,๘๔๐ บาท คงเหลือ ๓,๒๖๐ บาทนำไปจ่ายค่าอาหารวันเก็บของ ๕๐๐ บาท เหลือ ๒,๗๖๐ บาท

นายบุญนะ ตามล ประธานสภาฯ

ครับ ต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกท่าน ที่ร่วมมือและช่วยกันทำให้งานวันเด็กได้ผ่านพ้นไปด้วยดี ถ้าแต่ละท่านไม่ช่วยเหลืองานวันเด็กที่ผ่านมาก็คงจะสำเร็จลุล่วงไปไม่ได้ ก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณที่นี้ครับ

นายสำรววย ผัดผล นายก อบต.เมืองจั่ง

ครับ ขออนุญาตแจ้งในเรื่องของงานวันเด็ก สำหรับในปีต่อไป สำหรับในส่วนของบริษัทเอกชนถ้าประสงค์จะขอบริจาคควรจะต้องทำก่อนล่วงหน้า ประมาณสองเดือนถึงสามเดือน เนื่องจากบริษัทเอกชนจะมีคณะกรรมการฯ ซึ่งเราจะต้องไปเสนอในพิจารณาที่จะได้มากขึ้น ที่ผ่านมามีอาจจะไม่ได้เต็มที่ จึงอยากจะแจ้งไว้สำหรับบริษัทที่มาแล้วประทับใจ คือบริษัทโก้แก็ และบริษัทโตโยต้า รวมถึงบริษัทหงสา หลายปีก่อนให้มาเป็นเงิน แต่ปีที่ผ่านมา การขอไปก่อนเพียงหนึ่งอาทิตย์ทำให้เสียโอกาสเนื่องจากไม่ได้ผ่านคณะกรรมการฯจึงไม่สามารถสนับสนุนได้

.....  
ปิดประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายศิลปศาสตร์ สมฤทธิ์)  
เลขานุการสภา อบต. เมืองจั่ง

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายบุญนะ ตามล)  
ประธานสภา อบต. เมืองจั่ง

กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายบุญธรรม แสندวงแก้ว)

(นายทัศน หาดพรม)

(นางระเบียบ กะรัตน์)